

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒** เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายสมศักดิ์ บุญโต โรงเรียนวิวัฒนนโยธิน สพม.สุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพิณฑ์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๒. รายงานการประเมินโครงการ การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ แบบ SOOK (SOOK Model) โดยใช้รูปแบบ CIPPIest (CIPPIest Model) โรงเรียนสุรพิณฑ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นายสุธินันท์ ภัคศิวิฒิ โรงเรียนนรลาโกนุสรณ์ จังหวัดหนองคาย สพม.หนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย โปรแกรมพัฒนาครูเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน ตามกระบวนการ ๕ Steps ของครูโรงเรียนนรลาโกนุสรณ์ จังหวัดหนองคาย พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon – based Learning) โรงเรียนนรลาโกนุสรณ์ จังหวัดหนองคาย)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๑/๒๕๖๐** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ดี จันทรโกศล โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎ์ สพม.ฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎ์ ๒. รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง ราโตนแบบบท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎ์ พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๐/๒๕๖๔** เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์ โรงเรียนนวิชรธรรมสาธิต สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสำเร็จการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งครู ด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน โรงเรียนนวิชรธรรมสาธิต)

๒) นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้น สำหรับสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง สพม.กาญจนบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมิน  
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี)

---